

## ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2559

### ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

#### ซื้อปุ๋ย...ให้มีธาตุอาหารรอง



เกษตรกรมักจะคิดว่าแค่ใส่แม่ปุ๋ยหลัก N P K ก็พอแล้ว พืชเจริญเติบโตได้ดี...ถือเป็นความเข้าใจผิด เพราะยังชีพืชจำเป็นต้องได้รับธาตุอาหารรอง ธาตุเสริมด้วย ถึงจะสมบูรณ์ให้ผลผลิตดี ปุ๋ยที่ขายตามท้องตลาดบางเจ้าก็มีธาตุอาหารรอง ธาตุเสริม...บางเจ้าก็ไม่มี แล้วจะซื้อปุ๋ยยังไงให้ไม่ถูกหลอก...วรรัตน์ วิจารณ์ นายกษมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย แนะนำก่อนอื่นให้เลือกซื้อปุ๋ยแบรนด์ที่เชื่อถือได้ มีฉลากกำกับ มีคำแนะนำต่าง ๆ ทั้งส่วนผสม วิธีการใช้ มีที่มาที่ไปชัดเจน และต้องเป็นปุ๋ยได้รับอนุญาตตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร

ประการถัดมา เลือก ปุ๋ยให้ตรงกับความต้องการ ของพืชและดิน สำคัญที่สุด เลือกปุ๋ยที่มีธาตุอาหารรองและธาตุเสริม...ปุ๋ยสำเร็จรูปที่ขายตามท้อง ตลาด บางส่วนไม่ได้ผสม ธาตุอาหารให้เราเพราะทำให้ต้นทุนแพงขึ้น ธาตุอาหารรองและธาตุเสริม ทำไมจำเป็นต้องมี???

วรรัตน์ อธิบาย แคลเซียม เป็นธาตุอาหารรอง ช่วยซ่อมแซมประสาน เซลล์ เสริมความแข็งแรง ควบคุมรากให้ลงดิน ควบคุมการดูดน้ำและธาตุอาหารของเซลล์ เหนียวนากการเจริญพันธุ์ เสริมความต้านทานโรคแมลง

แมกนีเซียม เป็นธาตุอาหารรอง เป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์ ช่วยสังเคราะห์แสง กระตุ้นเอนไซม์ ที่ตรึงคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศ ช่วยสังเคราะห์โปรตีน ควบคุมสภาพกรด-ด่าง เสริมสร้างผนังเซลล์พืชให้แข็งแรง

กำมะถัน เป็นธาตุอาหารรองอีกชนิด ช่วยทำให้โครงสร้างของโปรตีนจับกัน ช่วยให้เอนไซม์หลายชนิดทำหน้าที่ได้สมบูรณ์ เป็นส่วนประกอบของการเกิดปฏิกิริยาเคมีในระดับเซลล์ ช่วยลดผลเสียจากการได้รับธาตุใดธาตุหนึ่งมากเกินไป ควบคุมการงอก ออกดอกของพืชที่ไวต่อช่วงแสงช่วยป้องกันโรคและแมลง

โบรอน เป็นธาตุเสริม ช่วยให้ผนังเซลล์มีความแข็งแรง ยึดหยุ่น ทำให้พืชแข็งแรง ดูดธาตุอาหารได้ดี ช่วยให้การเคลื่อนย้ายของสารในท่อลำเลียงไหลเวียนสะดวก

ซิงค์ เป็นธาตุเสริมอีกตัว ที่เป็นองค์ประกอบของเอนไซม์ ควบคุมปฏิกิริยาเคมีในระดับเซลล์ของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน รักษาเสถียรภาพของเยื่อหุ้มเซลล์ เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ออกซินและการเจริญพันธุ์

แต่หากเกิดพลาดซื้อปุ๋ยที่ไม่มีธาตุอาหารรองและธาตุเสริม ไม่ต้องวิตก...เราสามารถใส่ปุ๋ยเสริมทางใบหรือใช้ปุ๋ยมูลสัตว์ ปุ๋ยหมัก ไร่ละ 2-4 ตัน...ผสมให้ทั่วตั้งแต่ตอนเตรียมดิน ทดแทนได้เช่นกัน

สละ-เส-เต

## ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ

### กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสั่งขึ้นแบล็กลิสต์ 22,992 บริษัทเสี่ยงทำธุรกิจ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสั่งขึ้นแบล็กลิสต์ 22,992 บริษัทเสี่ยงทำธุรกิจ หลังตรวจพบที่ตั้งสำนักงานไม่ชัดเจน ไม่ชี้แจงการทำบัญชี ขึ้นบัญชีดำอีก 15 รายนอมนีท่งที่เกี่ยวข้อง

น.ส.ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ทำการตรวจสอบนิติบุคคลที่มีอยู่ในระบบจำนวน 6.35 แสนราย พบว่ามี 22,992 รายที่มีปัญหา เป็นบริษัทที่ควรเพิ่มความระมัดระวังในการทำธุรกิจ หรือติดต่อทำธุรกิจ โดยกรมฯ ได้ทำการระบุไว้ในหมายเหตุท้ายหนังสือรับรองนิติบุคคลทั้งหมดแล้ว ซึ่งประชาชนและธุรกิจสามารถตรวจสอบได้ผ่านแอปพลิเคชัน DBD e-Service โดยใส่ชื่อนิติบุคคลที่ต้องการจะตรวจสอบ ก็สามารถทราบได้ว่าบริษัทที่ตรวจสอบเป็นบริษัทดีหรือไม่ดี ถ้าเป็นบริษัทปกติก็จะมีหมายเหตุระบุไว้ แต่ถ้ามีหมายเหตุระบุไว้ก็ต้องระวัง

น.ส.ผ่องพรรณเปิดเผยว่า บริษัททั้ง 22,992 รายเป็นบริษัทที่ไม่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตามที่ขอตระเบียนไว้ 7,293 ราย ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าบริษัทดังกล่าวมีตัวตนจริงหรือไม่ เป็นบริษัทที่ไม่ส่งบัญชี 4,054 ราย เป็นบริษัทที่ฝ่าฝืนคำสั่งสารวัตรบัญชีหรือไม่ชี้แจงข้อสงสัยตามที่ได้อ้างให้ชี้แจง 11,293 ราย เป็นธุรกิจเครือข่ายขายตรง 1 ราย คือ บริษัท ยูฟัน สโตร์ จำกัด เป็นบริษัทที่มีชื่อคล้ายบริษัทนี้ 38 ราย และล่าสุดเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทรานลี่ ทราเวล จำกัด ซึ่งถูกจับกรณีนอมนีท่งที่เกี่ยวข้องที่ จ.ภูเก็ตอีก 15 ราย

น.ส.ผ่องพรรณกล่าวว่า กรมฯ ยังได้ตรวจสอบบริษัทที่จดทะเบียนทุนสูงเกินกว่า 5 ล้านบาทขึ้นไป ว่ามีการนำส่งเงินทุนจดทะเบียนจริงหรือไม่ เพื่อป้องกันไม่ให้นิติบุคคลจดทะเบียนทุนสูงเกินจริงทั้งๆ ที่ไม่มีเงินเข้าบริษัท ล่าสุดได้ตรวจสอบไปแล้วประมาณ 60 บริษัท ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ส่งหนังสือให้แสดงหลักฐานเงินทุน หากไม่จัดส่งก็จะหมายเหตุไว้ในหนังสือรับรองว่าเป็นบริษัทที่ไม่มีเงินทุนหรือมีเงินทุนไม่ตรงตามที่จดทะเบียนไว้ เพื่อให้ผู้ที่ทำธุรกิจด้วยความระมัดระวัง “ปัญหาการทำธุรกิจไม่ได้อยู่ที่ทุนมากทุนน้อย แต่อยู่ที่มีความสามารถในการทำธุรกิจมากน้อยแค่ไหน ธุรกิจเป็นอย่างไร เพราะอย่างเมื่องนอก บางรายมีทุนจดทะเบียนแค่ 15 สตางค์ก็จัดได้ แต่ธุรกิจของเขาเดินได้ ส่วนของไทย บางรายมักนิยมจดทะเบียนไว้สูงๆ เพื่อให้ดูว่าเป็นบริษัทที่ดี มีความมั่นคง แต่กลับไม่มีการเอาเงินมาใส่ ซึ่งก็ไม่ได้จริง โดยหลังจากพิจารณาติดต่อแล้ว ติดตามแล้ว ล่าสุดได้ทำการเพิกถอนทุนจดทะเบียนไปแล้ว 3 ราย ซึ่งจดทะเบียนสูง 10 ล้าน 2 ราย และ 15 ล้าน 1 ราย ทำให้บริษัทเหล่านี้เป็นบริษัทที่มีทุนศูนย์บาท” น.ส.ผ่องพรรณ กล่าว